

TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH Tự hào 50 năm trưởng thành, phát triển

50 xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy trò Trường THPT Tây Thụy Anh đã không ngừng đoàn kết, kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, từng bước đưa Trường vượt qua khó khăn, vươn lên lớn mạnh, đạt nhiều thành tích rất đỗi trân trọng, tự hào.



Ngôi trường giàu truyền thống

Trường THPT Tây Thụy Anh (khi đó là Trường Cấp III Thuy Anh) thành lập năm 1967. Trong không khí tung bừng kỷ niệm ngày thành lập, nhiều thế hệ thầy trò hướng về mái trường xưa, rung rung bởi những kỷ niệm cũ lại ủa về. Nhớ buổi ban đầu với biết bao gian khổ, trong khi lực lượng giáo viên mỏng, cơ sở vật chất nghèo nàn, các phòng học chỉ là mái rạ, vách đất. Thường đi vào hoạt động đúng thời điểm để quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Song với quyết tâm dù khó khăn cũng không nản chí, ngay từ năm học đầu tiên 1967 - 1968, Trường đã duy trì 7 lớp với 300 học sinh. Trước hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh, giáo viên, học sinh không chỉ hằng hái tham gia các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt mà còn sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Bằng vàng truyền thống của Trường ghi: "Có những lớp không chỉ toàn bộ học sinh nam mà cả học sinh nữ cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Có nhiều em mới 16 - 17 tuổi, chưa đủ chiều cao, cân nặng cũng khai tăng tuổi, tăng cân để được lên đường đi chiến đấu. Có những thầy trò nhập ngũ cùng 1 ngày, huấn luyện cùng 1 đơn vị, cùng vào chiến trường sát cánh bên nhau cùng chiến đấu...". Tổng kết các cuộc kháng chiến cứu nước, Trường THPT Tây Thụy Anh tự hào với những đóng góp cho sự nghiệp vẻ vang: hàng trăm cán bộ, giáo viên, học sinh lên đường nhập ngũ; gần 100 giáo viên, học sinh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, nhiều người trở về là thương binh, bệnh binh. Hậu phương thì đưa với tiền phương, những thầy cô giáo, học sinh ở lại quyết tâm dạy thật tốt, học thật tốt để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều học sinh ưu tú của Trường ngày đó đã xuất sắc thi đỗ các trường đại học trong nước hoặc được cử đi học tập ở nước ngoài, trở thành bác sĩ,



Nhà trường đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy học.

giáo sư, tiến sĩ, giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan, đoàn thể, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. Ông Lê Minh Chuẩn, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xúc động chia sẻ: Tôi là học sinh niên khóa 1979 - 1980. Lớp tôi là lớp đối tượng con liệt sĩ - là sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường đối với học sinh thuộc gia đình chính sách, vì vậy Trường ưu tiên sắp xếp những thầy cô có kinh nghiệm để chủ nhiệm, giảng dạy. Thời ấy cuộc sống khó khăn vất vả, song tình cảm thầy trò, bạn bè luôn nồng ấm. Chính tình yêu thương, sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô đã cho tôi thêm nghị lực, giúp tôi vững bước trên đường đời, để rồi sâu thẳm trong trái tim mình, kỷ ức về mái trường Tây Thụy Anh, thầy cô, bạn bè luôn hiện hữu trong trẻo nhất. Có được

thành công ngày hôm nay, tôi luôn biết ơn Đảng, chính quyền và tri ân sâu sắc các thế hệ giáo viên. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Trường, tôi muốn nhắn nhủ thế hệ học sinh hôm nay và mai sau, các em hãy học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của nhà trường, với niềm tin mà cha mẹ, thầy cô trao gửi. **Phát triển, trưởng thành** Trải qua 50 năm không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể các thế hệ thầy trò, Trường THPT Tây Thụy Anh hiện nay đã phát triển với quy mô lớn mạnh. Thầy Quách Đình Lương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có 39 lớp, 2.000 học sinh. Cơ sở vật chất kiên cố, khang trang với 3 dãy nhà cao tầng trên tổng diện tích 30.000m². Trường có 78 cán bộ, giáo viên, trong đó có 8 thạc sĩ, 69 cử nhân. Hàng năm, số học sinh xếp loại ưu, giỏi của Trường đạt từ 80 - 90%; 99% học sinh lên lớp;

đạt 99,6%, trong đó tốt nghiệp loại khá, giỏi nhiều năm qua đều ở tốp đầu của tỉnh; học sinh đỗ các trường cao đẳng, trung học, đại học đạt 70 - 75%... Nhìn lại chặng đường phấn đấu, thầy trò Trường THPT Tây Thụy Anh vinh dự, tự hào với những thành tích tiêu biểu, được các bộ, ngành, địa phương ghi nhận, khen thưởng. Song hơn cả bằng khen, giấy khen là Truyền ngày càng tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh và các em học sinh. Đặc biệt, từ mái trường Tây Thụy Anh, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đi khắp mọi miền, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều học sinh thành đạt, có học hàm, học vị, có danh tiếng trên các lĩnh vực công tác khác nhau. Đó mới chính là phần thưởng ý nghĩa dành tặng các thầy cô, mới là niềm tự hào thực sự của nhà trường. Đặc biệt ý nghĩa hơn

khi dù ở nơi xa hay còn đang ngồi trên ghế nhà trường, các thế hệ học sinh đều luôn tự hào và hướng về quê hương, về nhà trường với những tình cảm thân thương nhất. Đó cũng chính là nguồn động lực quý báu tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Trường tiếp tục vươn lên, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong sự nghiệp trồng người. Nhà giáo ưu tú Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận: 50 năm qua, Trường THPT Tây Thụy Anh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát triển, trưởng thành. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và biểu dương những kết quả, đóng góp của Trường đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn tỉnh. Để tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới, Ban Giám hiệu cần xác định tầm nhìn chiến lược, khai thác mọi tiềm năng, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh hãy nỗ lực, cố gắng dạy và học đạt nhiều kết quả hơn nữa. Tôi tin tưởng với sự năng động, nhạy bén của Ban Giám hiệu, nhiệt huyết và nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh, Trường THPT Tây Thụy Anh sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những trường THPT tiêu biểu của tỉnh.

Trong không khí tung bừng kỷ niệm ngày thành lập, các thế hệ thầy trò Trường THPT Tây Thụy Anh tự hào nhìn lại quá khứ từ đó định hướng kế hoạch phát triển trong thời gian tới, phấn đấu đưa Trường THPT Tây Thụy Anh phát triển toàn diện trên tầm cao mới, xứng với niềm tin yêu, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, các thế hệ học sinh. Mỗi cán bộ, giáo viên đều nêu cao quyết tâm nỗ lực, sáng tạo, cống hiến, tiếp nối sự nghiệp cao quý của các thế hệ cán bộ, giáo viên đi trước, tự tin viết tiếp trang sử truyền thống đầy tự hào.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy



Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trường THPT Tây Thụy Anh, đặc biệt là hoạt động của Chi bộ và các tổ chức đoàn thể... trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhà trường, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, đảng viên hãy phát huy vai trò trồng người, chấp cánh ước mơ, cho các em hành trang vững vàng, tự tin bước vào đời, góp sức vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, quê hương, đáp ứng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, học sinh khóa 1984 - 1987



Đối với tôi, Trường Cấp III Tây Thụy Anh không chỉ là nơi chấp cánh ước mơ, nơi vun trồng hạnh phúc, nơi thấp sáng hy vọng, nuôi dưỡng lý tưởng... mà quan trọng hơn, là nơi lưu giữ tình yêu của tôi với thầy cô và bạn bè. 30 năm rời xa tuổi học trò song tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà bạn bè tôi đều in sâu hình ảnh ngôi trường trong tiềm thức; đều nhớ mãi các thầy cô thân thương, những người đã chấp cánh ước mơ để chúng tôi tự tin vào đời. "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, tôi luôn mãi khắc ghi công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Trở về nhân ngày thành lập, tôi càng thêm tự hào và chúc Trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Thầy giáo Quách Đình Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thụy Anh



Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Tây Thụy Anh đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của tập thể các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường còn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên, khích lệ kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, của cấp ủy, chính quyền địa phương... Thay mặt tập thể nhà trường, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, các thế hệ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thầy giáo Nguyễn Văn Riu, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thụy Anh



Trở lại thăm trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, chứng kiến trường lớp khang trang, thiết bị dạy học hiện đại, học sinh nề nếp, lễ phép; tận tay lật giở sổ vàng thành tích, có chữ đưa, bằng khen, giấy khen trong phòng truyền thống... tôi thực sự rất vui mừng, phấn khởi bởi Trường có nhiều đổi mới, tiến bộ về mọi mặt. Thế hệ lãnh đạo, giáo viên, học sinh hiện nay đã tiếp nối các thế hệ đi trước, phát huy tốt truyền thống của nhà trường. Tôi tin với sự năng động, sáng tạo của Ban Giám hiệu, tâm huyết của các thầy cô và sự hiểu học của các em, Trường THPT Tây Thụy Anh sẽ có bước tiến vững vàng hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Là, hội trưởng hội phụ huynh học sinh



Chúng tôi rất yên tâm khi gửi con theo học tại Trường THPT Tây Thụy Anh bởi đây là ngôi trường có bề dày truyền thống. Các thầy cô giáo đều có trình độ chuyên môn cao và đặc biệt là rất tâm huyết, yêu nghề. Học tại Trường, con chúng tôi có nhiều tiến bộ rõ rệt, không chỉ về kiến thức văn hóa mà còn tiến bộ về đạo đức, nề nếp. Chúng tôi rất biết ơn các thầy cô và mong Trường ngày càng phát triển vững mạnh, cùng gia đình giáo dục các con trưởng thành, là người có ích cho xã hội.

HÀ ANH

DANH HIỆU KHEN THƯỞNG TẬP THỂ

- 35 năm Trường THPT Tây Thụy Anh được công nhận là trường tiên tiến, xuất sắc;
- Chi bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;
- 5 bằng khen của UBND tỉnh;
- 7 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 12 bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- 114 giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và 2...



Một số hoạt động ngoại khóa của Trường THPT Tây Thụy Anh.



Thầy trò Trường THPT Tây Thụy Anh cùng nhau ôn lại truyền thống nhà trường.